

Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 56

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động, tích cực và quyết tâm cao, bám sát Chương trình hành động (CTHD) số 56 của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường... Qua đó, 100% các chỉ tiêu theo CTHD số 56 của Tỉnh ủy đã đạt cao; trong đó, có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm.



Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ của thị xã.

Nổi bật nhất trong các chỉ tiêu được giao theo CTHD số 56 của Tỉnh ủy, đó là việc thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập được nhiều hợp tác xã (HTX) mới. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, thị xã đã thành lập mới 32 HTX, đạt 128% so với chỉ tiêu giao. Các HTX hoạt động tương đối đa dạng, đủ các lĩnh vực, ngành nghề: sản xuất, chế biến nông - lâm sản, lương thực, thực phẩm, xây dựng cơ bản, gia công cơ khí, vận tải, thương mại, dịch vụ và một số ngành nghề sản xuất đồ dùng gia đình... góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, đưa giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 250,4 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch. Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị

xã Nghĩa Lộ cho biết: để có được kết quả này, hàng năm, thị xã đã tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của DN và có biện pháp tháo gỡ. Đồng thời, triển khai hỗ trợ kinh phí khuyến công để các DN, HTX, hộ kinh doanh đầu tư thiết bị, mở rộng quy mô và thực hiện một số chính sách của Chính phủ, của tỉnh để các DN, HTX, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng.

Đối với công tác trồng rừng, so với các năm trước, diện tích rừng trồng mới năm 2022 của thị xã tăng hơn là do nhận thức của

người dân đã có sự thay đổi. Thấy được hiệu quả kinh tế cao và nhiều lợi ích từ rừng mang lại, các hộ dân có đất rừng đã tích cực cải tạo, chuyển đổi diện tích trồng rừng phù hợp. Cùng đó, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, thống kê các hộ được giao đất, giao rừng nhưng không trồng rừng để chuyển giao cho các hộ dân khác có nhu cầu trồng rừng thay thế. Điều này, đã khuyến khích, thúc đẩy phong trào trồng rừng ở thị xã. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, diện tích trồng rừng mới của thị xã đã vượt 101% kế hoạch. Điển hình như xã Phúc Sơn là địa phương trồng mới đạt diện tích cao nhất của thị xã với trên 21,9 ha rừng, bằng 81,1% kế hoạch

giao. Ông Lương Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết: "Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch trồng rừng; thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác tại thôn để bảo vệ, phát triển rừng; tập trung chỉ đạo các thôn tiếp tục trồng, bảo vệ rừng trồng như trồng dặm lại các khu rừng đã khai thác để đảm bảo không để đất trống.

Đồng chí Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cho biết: "Với sự chủ động, tích cực và quyết tâm cao, Đảng bộ thị xã đã bám sát CTHD số 56 của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện". Theo đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tình hình kinh tế - xã hội thu được nhiều kết quả tích cực, nhất là thu ngân sách đạt khá so với mục tiêu đề ra; văn hóa - xã hội được quan tâm nâng cao về chất lượng, hiệu quả; dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn; quân sự - quốc phòng được duy trì, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp...

Nhiều chỉ tiêu đạt cao ngay từ những quý đầu năm 2022 như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 170,55 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch, tăng 25,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất xây dựng đạt 302 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 542 tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.140 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả và hoàn thành thắng lợi CTHD số 56 của Tỉnh ủy, từ nay đến cuối năm 2022, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ tập trung quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị cao gắn với mời gọi, liên kết doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm; tiếp tục triển khai các mô hình theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh đã đăng ký; rà soát, đánh giá xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu đầu tư; đưa sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; đẩy nhanh tiến độ thi công và khởi công các dự án mới, giải ngân vốn đầu tư công và phần đầu hết quý III đạt 75% kế hoạch vốn. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Nghĩa Lộ (18/10/1952 - 18/10/2022).

TRẦN NGỌC

Yên Bình ứng dụng nền tảng số nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy về Chương trình chuyển đổi số (CDS) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Bình đã triển khai công tác CDS một cách bài bản, khoa học. Đặc biệt, triển khai phần mềm ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) tỉnh Yên Bái tới các chi bộ thôn, tổ dân phố toàn huyện và đã tạo đột phá lớn, áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn Tích Chung, xã Cẩm Nhân đã khác trước. Các đảng viên đi họp với một tâm thế phấn khởi bởi nội dung cuộc họp đã được thông báo qua phần mềm STĐVĐT tỉnh Yên Bái đã cài đặt trên điện thoại. Vì vậy, cả 26 đảng viên trong Chi bộ đã tìm hiểu kỹ nội dung của cuộc sinh hoạt, chuẩn bị ý kiến phát biểu. Ông Hà Đình Trị - Bí thư Chi bộ thôn Tích Chung chia sẻ: "Khi cài đặt ứng dụng này, đảng viên có thể tiếp cận các nghị quyết dù ở bất cứ đâu. Trong cuộc họp, ngoài việc tham gia ý kiến ngay, đảng viên chúng tôi có thể tham gia trực tiếp trên phần mềm với nhiều nội dung khác nhau mà không phải e dè, nể nang hoặc nếu vắng mặt thì đảng viên cũng có thể tiếp cận nghị quyết của Chi bộ một cách nhanh nhất". Sau mỗi buổi sinh hoạt, đảng

viên đánh giá chất lượng cuộc họp trực tuyến. Phần mềm này giúp chi bộ quản lý đảng viên, theo dõi và nắm bắt việc tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Còn tại Tổ dân phố số 2, thị trấn Yên Bình, sau khi được huyện triển khai ứng dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động để các đảng viên tích cực tham gia. Tuy nhiên, một số đảng viên cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, nên không thể cài đặt được ứng dụng. Là địa bàn trung tâm huyện, ngay từ tháng 3/2022, Đảng bộ thị trấn Yên Bình đã triển khai ứng dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái tại Chi bộ Tổ dân phố số 7, Chi bộ Trường THCS thị trấn Yên Bình, Chi bộ Công ty cổ phần Yên Thành với trên 150 đảng viên. Qua đó, việc điều hành, triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ đã rút ngắn

được thời gian mà vẫn đảm bảo được nội dung, chất lượng sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt được các chi bộ thống nhất trong chi ủy và cập nhật trên phần mềm để đảng viên có thời gian nghiên cứu tài liệu, nội dung sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình cho biết: "Hiện, Đảng bộ thị trấn có 25 chi bộ và thị trấn sẽ nhân rộng triển khai nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái" để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngay trong tháng 10".

Chi bộ được coi là nền tảng, là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, thời gian qua, Huyện ủy Yên Bình đã tổ chức tập huấn ứng dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái cho tất cả chi bộ cơ sở trực thuộc, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đảng bộ xã, thị trấn. Qua



Ông Hà Đình Trị - Bí thư Chi bộ thôn Tích Chung, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình (người ngồi bên trái) hướng dẫn đảng viên trong Chi bộ cài đặt phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" trên điện thoại.

đó, các bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ đã được nắm các nội dung, chức năng của ứng dụng STĐVĐT tỉnh Yên Bái; hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên máy tính bảng và điện thoại cá nhân; cách đăng nhập và Website... Ứng dụng CNTT, CDS trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên theo chủ trương của tỉnh, huyện. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Yên Bình xây dựng các chi bộ kiểu mẫu nhằm đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Hiện, toàn huyện Yên Bình có 305 chi bộ cơ sở với trên 6.600 đảng viên. Huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống Wifi tốc độ cao ở hội trường thôn, tổ dân phố trên toàn huyện. Trong tháng 10, huyện triển khai ứng dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái tới tất cả các thôn, tổ dân phố. Việc đưa phần mềm STĐVĐT tỉnh Yên Bái vào tất cả các chi bộ cơ sở của huyện Yên Bình đã khẳng định quyết tâm của huyện trong việc đẩy mạnh CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng cũng như nhanh chóng tiếp cận với công nghệ 4.0 trong công tác Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

MINH HUỖN